



หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ขาช่าขายความจริงให้ประชาชนคนไทยได้อ่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทยฉบับนี้ ประจำวันพุธที่ 9 มี.ค.พ.ศ.2565 โลกใบนี้กำลังร้อนระอุ ...๐๐...  
 อ่า แล้ว สงครามรัสเซียถล่มยูเครน เหมือน ผู้ใหญ่ตบหัวเด็กเล่น เข้าสู่สัปดาห์ที่สอง กองทัพรัสเซีย ยังคง ยิงจรวดโจมตีเขตชุมชน ของ เมืองมารีอูโพล เมืองโวลนาวากา เมืองซูมิ เมืองคาร์คีฟ อย่างหนัก เป็นการ ผลักดันให้ประชาชนอพยพข้ามพรมแดนยูเครนหนีตายมากกว่า 1.7 ล้านคนแล้ว ที่เหลืออีกจำนวนมากตกอยู่ในชะตากรรมยากลำบาก ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำดื่ม นอกเหนือจาก มีพลเรือนเสียชีวิตหลายร้อยคนบาดเจ็บหลายพันคน...๐๐...  
 แต่ ประธานาธิบดีโวลอดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ยังพิเรนทร์คิด หวังพึ่งพันธมิตร(ใหม่) นำโดย สหรัฐอเมริกา ก็ทำได้แค่ส่งแต่อาวุธที่ไม่สามารถหยุดแสนยานุภาพกองทัพรัสเซียได้ คิดจะต่อสู้กับรัสเซีย โดยหวังพึ่งกองกำลังต่างชาติให้ยกทัพเข้ามาช่วย ไม่เพียงแต่ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน แล้ว บารอนว่า ผู้นำยูเครนคนนี้ไม่รู้เอาสมองส่วนไหนมาคิด โถ ท่านช่างไร้เดียงสาทางการเมืองจริงๆ ...๐๐... สงครามยิ่งยืดเยื้อ ที่มีแต่เสียกับเสีย คือ ยูเครน นอกจาก ปิดประตูชนะสงคราม แล้ว ยังต้องเสียดินแดนไครเมียให้กับรัสเซีย และ ซากปรักหักพังของบ้านเมือง นอกเหนือจาก ชีวิตทหารประชาชนที่เสียไป หยั่งที่ บารอน ว่าไว้ เอาสมองส่วนไหนมาคิดเปิดสงคราม ที่เอาประเทศชาติของตัวเองเป็นสมรภูมิรบ ดูแล้ว อีกไม่นานก็จบ สงครามครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดี

ให้ ผู้นำหลายประเทศดูไว้เป็นบทเรียน อย่าหวังได้ฟังจุมกคน  
อื่นหายใจ พม่าเป็นตัวอย่างที่เราเห็นๆ และที่กำลังจะเป็นเช่นพม่า  
ก็ ยูเครน ...๐๐... เลี้ยวกลับบ้านเรา อากาศร้อนดับแทบ  
แตก แดง มีพายุฤดูร้อนเข้ามาแทรก อีกต่างหาก ที่เกิดจาก  
มวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง จากประเทศจีน พัดลงมาปก  
คลุมประเทศไทยตอนบน ที่มีอากาศร้อน ให้ระวัง อันตราย  
ที่จะเกิดขึ้น คือ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า ขอให้  
ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง  
ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ...๐๐... แต่ที่ คลายร้อนลงไปเยอะ คือ  
การเมืองไทย ที่ เข้าฤดูปิดสมัยประชุมสภาฯ ไม่มีเสียงนก  
เสียงกาให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หงุดหงิด  
ใจ แต่ บารอน สะกิดเตือน ลุงตุ๋ ให้รู้ตัวล่วงหน้า ช่วงวันที่ 18  
มีนาคมนี้ ดาวพุธ ดาวสื่อสาร เคลื่อนย้ายไปสถิตราศีมีน พบ  
กับ ดาวราหูเดิมของดวงเมือง อยู่ในเรือนวินาศของดวงเมือง  
ไม่ใช่เรือนอริ อย่างที่ ส.ว.วันชัย สอนศิริ เผลอบอกผิด ให้ระวัง  
คำพูดจะเป็นพิษ โดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ เช่น  
สงครามรัสเซีย-ยูเครนงดเว้นวาจาไว้บ้างก็ดีครับ ...๐๐...  
ไหนๆ บารอน ก็เฝ้าดวงดาวแล้ว 30 มีนาคมนี้ มีดาวใหญ่คือ  
ดาวราหูจร ย้ายเปลี่ยนราศี ไปสถิตที่ราศีเมษทับดวงเมือง  
ดาวราหูเป็นดาวเปลี่ยนแปลง โทรหลายสำนักทักทายตรงกัน ว่า  
การเมืองจะเปลี่ยนแปลง หนักหน่อยบอกถึงขั้น นองเลือด  
ปฏิวัติ เบาหน่อยก็ว่า ยุบสภาฯ แต่ บารอน ถูกสอนมาอีกตำรา  
ให้ดูลึกลงไปยิ่งกว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ แต่อยู่ที่ว่า ก่อน  
หน้าราหูย้าย สถานการณ์มันร้ายหรือมันดี ถ้า สถานการณ์  
การเมืองร้าย ราหูย้ายเที่ยวนี้ จะเปลี่ยนเป็นผลดีมากกว่าครับ  
รับประกันซ่อมฟรี ไม่มีทรอกครับปฏิวัติรัฐประหาร และ ลุง  
ตุ๋ จะผ่านสงครามน้ำลาย อยู่ไปถึงปลายปี เป็นประธานจัด  
งานประชุมเอเปกแน่นอนครับ ...๐๐... ยังเป็นปัญหาไม่รู้  
จบ คือ ระบบเอ็มโพล์ว ของ กรมทางหลวง ที่เปิดให้ทดลองใช้  
บนเส้นทางมอเตอร์เวย์ โดย ผู้ใช้ถ่วงผ่านระบบเซนเซอร์



ผ่านไปแบบไม่ต้องจอดรถชำระค่าผ่านทาง หรือ ชะลอรถผ่านระบบเอ็มพาส – อีซีพาส เหมือนเดิม ไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องจ่ายเงินก่อน เท่ากับ ผ่านไปก่อนชำระเงินภายในสองวัน ใคร ไม่ชำระจะถูกค่าปรับสิบเท่า หรือ ยิ่งไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเอ็มโพลว์ ต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกต่างหาก 5,000 บาท โคตรมหาโหด ...●●... ไปๆ มาๆ กรมทางหลวงนอกจาก ต้องจ้างพนักงานควบคุมระบบเพิ่มจำนวนมาก แล้ว ยังต้องมีแผนกนิติกรรม ทำหน้าที่ ติดตามทวงเงิน ขึ้นโรงขึ้นศาลค่าความกับประชาชนคนใช้ถนน อีกต่างหาก เพียงเพื่อสนองนโยบาย ต้องการ ขายระบบใหม่ถึงขนาด ยกเลิกระบบเอ็มพาส-อีซีพาส ที่ลงทุนไปแล้วหลายหมื่นล้านบาท บารอน ขอฝากไปถึง ท่านเรืองไกร และ ท่านศรีสุวรรณ ช่วยเป็นปากเสียงแทนประชาชนทั่วประเทศ ร้องเรียนถึง ป.ป.ช. หรือ สตง. ให้ที่ ...●●... เรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ คือ ข่าวการตกเรือตาย ของดาราสาวสวยชื่อดัง “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ์ โดยสรุป เป็นอุบัติเหตุ ที่เกิดจาก ความประมาทเป็นเหตุให้มีคนตาย รูปคดีคล้ายๆ กับ ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีคนตาย เท่านั้นเอง เป็นความผิดที่เกิดจากความประมาท ของ คนขับเรือ เพียงแค่ ช่วยเหลือเหยื่อประมาทจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้ญาติ ส่วนมาก จะได้รับความเมตตาจากศาลยุติธรรม โทษจำคุกเล็กน้อย หรือ โขคดีหน้อย ก็ รอลงอาญา มันก็จบ ...●●... แต่งานนี้ ไม่รู้ไปเชื่อทะเลาะคนไหนแนะนำ ไปให้ปากคำตำรวจแบบ โทกทกปกคลุมตั้งแต่ต้นไปๆมาๆ คนขับเรือ จะเหลือแค่ข้อหา ขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้มีคนตาย เท่านั้น ที่เหลืออีก 4 คน จะโดนข้อหาให้การเท็จ เผลอๆ ดีไม่ดี อาจจะมีโทษหนักกว่า เพราะ คนขับเรือจะให้การอย่างไรก็ได้ ไม่ถือว่าเป็นการให้การเท็จ และ ไม่จำเป็นต้องไปทำลายหลักฐาน ถึงขนาด โยนขวดไวน์ แก้วไวน์ทิ้งลงกันเจ้าพระยา เพราะ กฎหมายขับเรือเรามันชรา กว่าร้อยปี ไม่มีหอรอกครับ เม้าห้ามขับเรือ...ฮา